
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าป ี พ.ศ. 2565 

วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชมุ 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2. นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร์    เตห้นองเป็ด 

4. นายประดิษฐ ์ ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5. นายประมงค์  สีพลเล่ห ์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค์  สีพลเลห่ ์

6. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7. นายสมาน  หงษ์ค าด ี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9. นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11. นายคมสันต์  นาสมพงษ ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสติ  บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า  ปะติตงั 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

5. นายคุณธรรม  จันมะโฮง ครู คุณธรรม  จันมะโฮง 

6. นางภัทรพร  จันนามอม ผช.ผญบ.โนนศิลา  ม.8 ภัทรพร  จันนามอม 

7. นางวารินทร ์ ส าโรงพล ผช.ผญบ.ห้วยโกเตี้ย  ม.11 วารินทร์  ส าโรงพล 

8. นายพีรวัฒน ์ ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎร์บ ารงุ พีรวัฒน ์ ขุนแก้ว 

9. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

10. นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผอ.รพ.สต.โนนศรีสง่า วัชระ  ขุนโนนเขวา 

11. จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม 

12. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

13. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

14. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี วันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

15. นางสาวณฐมน  คะณะยอด นักทรัพยากรบุคคล  ชก. ณฐมน  คะณะยอด 

16. นายส าอาง  ศรหีลง ส.อบจ.ชัยภูมิ ส าอาง  ศรหีลง 

มีผูเ้ข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  16  ทา่น 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายคมสันต์  นาสมพงษ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  16  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระอีก

ต่อไป 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องโรคโควิด 19  ของ ม.3  แตพ่ักอยู่ที่ ม.8 

- เรื่องการแสดงมุทิตาจิต  ก านันสงวน  อุปราช  วันที ่ 9  มกราคม  2565 

- เรื่องการแจกเบีย้ยังชีพ  ผู้เสียชีวติจะได้รับหรอืไม ่ และเรื่องเงินสงเคราะห์เด็ก 

นายบรรจง  ริไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก  อบต.  และท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทุกท่าน  เรื่องปิดเรียน  ปิดสถานศึกษา  

วันที่  4 – 18  มกราคม  2565  เปิดวันที่  18  มกราคม  2565  คุณครูยังสอน Online อยู่   
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ฝากผูป้กครองดูแลบุตรหลานในชว่งปิดเรียน 

นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลโนนศรสีง่า  น าเรียนเรื่องสถานการณ์โรค 

โควิด 19  ในส่วนของสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสั่งการให้คุณครูตรวจ  ATK  

ก่อนเปิดเรียนและขอความอนุเคราะห์ผู้น าแจ้ง  รพสต.  นักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนและได้

เดินทางออกนอกพื้นที่  ให้ตรวจ  ATK  ก่อน  ในส่วนของ  ม.3  มีกลุ่มเสี่ยงสูง  5  ราย  

เสี่ยงต่ า  9  ราย  ผลตรวจ  ATK  เป็นลบ  รอตรวจรอบ  2  ขณะนี้ภาพรวมอ าเภอหนอง

บัวแดงถือว่า  ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่น่าห่วงเท่ากับอ าเภอบ้านเขว้า  ส่วนการฉีดวัคซีนของ

ต าบลท่าใหญ่  พยายามให้ฉีดเข็มแรกให้ครบทุกคน 

นายคุณธรรม  จันมะโฮง  ครู  เรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยของเด็กนักเรียนบ้านหนองเป็ด  ที่อยู่ในความดูแลของ 

โรงเรียน  สถานที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย  ในเบื้องต้นทางโรงเรียนได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้ว  

และแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่การช่วยเหลือยังไม่เกิด  จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ     

เพื่อหาความช่วยเหลือตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส  และมี 

โครงการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบ 

นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง  ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตั้งงบประมาณ 

ประจ าปี  2565  ต้องออกส ารวจ  เพื่อซ่อมแซมหรือก่อสร้าง  ขอให้ผู้น าส่งหนังสือเข้ามา

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  และจะได้ส่งกรรมการไปตรวจสอบในเบือ้งต้น 

ประธานสภาฯ ถ้าท่านผู้น าไม่ติดธุระ  ขอเชิญร่วมฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่   

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1  ขอสอบถามอาจารย์  คุณธรรม  ครับ  เรื่องที่อยู่อาศัยเด็กนักเรียนไม่

ปลอดภัย  ไม่มีที่ก่อสรา้ง  เพราะโครงการตอ้งมีที่เป็นของตัวเองจงึจะสร้างได้ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเสาร์  เต้หนองเป็ด  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการดังกล่าว  และ

กล่าวเชญินายนพดล  พลธรรม  ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ทางฝา่ยสภาฯ  มี  3  ท่าน  คือ 

1. นางนวลจันทร์   อินกลาง    สอบ. ม.8 

2. นายสัมฤทธิ์   จ าบัวขาว    สอบ. ม.5 

3. นายสมาน    หงษ์ค าดี    สอบ. ม.6 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีคณะกรรมการและติดตามผลและประเมินแผนพัฒนา  

ซ่ึงมีท่านก านันสงวน  อุปราช  เป็นประธาน  และมีคณะกรรมการฯ  ดังนี้ 

1. นางนวลจันทร์   อินกลาง    สอบ. ม.8 

2. นายคมสันต์   นาสมพงษ ์   สอบ. ม.3 

3. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง    สอบ. ม.7 

ประธานสภาฯ ถามคณะกรรมการมีอะไรเพิ่มเติม  ชีแ้จงอีกหรอืไม่ 
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นายบรรจง  รินไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ฝากถึงท่านสมาชิกที่เป็นตัวแทนให้ค านึงถึง

โครงการที่จะท าได้ใหม้ีเปอร์เซ็นที่ท าส าเร็จเพิ่มเตมิ 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถอ้ยค ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าใหญ่ครั้งแรก  วันที่  4  มกราคม  2565  หรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ  

ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ยกมือขึน้ครับ 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.2  เรื่องการแถลงนโยบาย   

ประธานสภาฯ  เชญิท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่แถลงนโยบายครับ 

นายก  อบต.  แถลงนโยบาย 

ค าแถลงนโยบาย 

เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญท่ี่เคารพ 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  กระผม นายโกสิต  บุญเสนา  ได้รับ

เลือกเป็นนายกองค์การบริการส่วนต าบลท่าใหญ่  นั้น 

บัดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ฉบับ

แก้ไขปรับปรุง  ครั้งที ่ 5  พ.ศ. 2556  มาตรา 58/5  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

เข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ  กระผม

ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตามอ านาจ

หน้าที่โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข   ขอเรียนท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    

ผู้ทรงเกียรติ  ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์  ยุทธศาสตร์ในการบริหาร  นโยบายอันเป็น

อ านาจหน้าที่จะต้องเป็นการพัฒนาในหลายๆด้าน  ด้วยความโปร่งใส  ซ่ือสัตย์  ยุติธรรม  

เอื้อประโยชน์สุขให้กับประชาชนในท้องถ่ินโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม  

เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  

จากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลท่าใหญ่  กระผมทราบถึงปัญหา

ความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาหลายๆ  ด้าน  เช่น  แหล่งน้ า  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  

การคมนาคม  ปัญหาด้านการเกษตร  การผลิต การตลาด  รายได้และการไม่มีงานท า  

ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย  และชุมชนเข้มแข็ง ปัญหาด้านการศึกษาแหล่งความรู้

ศาสนาและวัฒนธรรม ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการบริหาร 
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จัดการ และปัญหาอื่นๆ ที่ส าคัญ  เช่น  ปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ซ่ึงเป็น

นโยบายของรัฐบาลด้วย 

อนึ่งส าหรับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ  ในการบริหารบ้านเมือง  กลุ่มองค์กร

บุคคล จ า เป็นต้องได้รับการพัฒนาเอาใจใส่ เพิ่มศักยภาพ  ผู้สูงอายุ   คนพิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  จะต้องดูแลเอาใจใส่  เพื่อเกิดขวัญก าลังใจ  ตลอดทั้งสุขภาพอนามัย  การ

กีฬา  การศกึษา  สาสนา  และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นต้น 

ดังนั้น  เพื่อการบริหารการด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สามารถบรรลุ

ภารกิจหน้าที่  กระผมจงึก าหนดนโยบายไว้  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  จัดใหม้ีน้ าอุปโภค  บริโภค ให้เพียงพอ 

1.2  ปรับปรงุพัฒนาและสร้างถนนเพื่อการเกษตร  ถนนภายในหมู่บ้าน  ถนนระหวา่ง

หมูบ่้าน  ถนนเชื่อมต าบล 

1.3  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีไฟฟา้และจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้น  ถนน  

สวนสาธารณะ  อยา่งทั่วถงึ 

1.4  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีไฟฟา้เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม 

1.5  ปรับปรงุสนับสนุนระบบการสื่อสาร สาธารณูปโภค  สารณูปการ  ให้กับประชน

อย่างทั่วถึง 

2. นโยบายด้าน การเกษตร อุตสาหกรรม การตลาด รายได้และการมีงานท า 

2.1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาลุ่มน้ า  แหล่งน้ า เช่น  ขุดลอกล าห้วย  คลอง  สร้างฝาย

น้ าล้น  คลองส่งน้ า  ขุดเจาะบ่อบาดาล  สร้างที่กักเก็บน้ า  ถังเก็บน้ าฝน  ขุดสระ

น้ า  เพื่อการเกษตรและโครงการสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า 

2.2  ส่งเสรมิสนับสนุนปรับปรุงสรา้ง บริการ ระบบประปาหมูบ่้านและต าบลเพื่อ

อุปโภค – บริโภค 

2.3  ส่งเสรมิสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้การเกษตรแบบครบวงจร ลดการใช้

สารเคมีและการใชปุ้๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทน 

2.4  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีการประกอบอาชีพหลากหลาย เพื่อมีอาชีพที่มั่นคงและ

ยั่งยืน 

2.5  เสริมสร้างสนับสนุนมูลค่าการแปรรูผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนา

คุณภาพของสินค้า อุตสาหกรรม  การเกษตร  และ  OTOP 

2.6  ส่งเสรมิสนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้และงานท าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของ

ราษฎร 

2.7  ส่งเสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและได้รับความเป็นธรรมใน

การซ้ือขายผลผลติสินค้า 
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2.8  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีตลาดจ าหน่ายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้า 

2.9  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีศูนยห์รอืแหล่งพันธุท์างการเกษตร  ประมง  ปศุสัตว์  และ

การเพิ่มมูลค่า 

2.10   สง่เสรมิสนับสนุนการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  และขยายระบบน้ าเพื่อ 

การเกษตรอย่างทั่วถึง 

3. นโยบายด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1  ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีที่อา่นหนังสือ ศูนย์เรียนรู ้ห้องสมุดประชาชน เพื่อเป็นศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนและสื่อการเรียนรู้ ประเภทต่างๆ   

3.2  ส่งเสรมิสนับสนุนจัดใหม้ีเทคโนโลยีและอบรมอบรมการใชเ้พื่อการศึกษา  และ

เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

3.3  ส่งเสรมิสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน สือ่การเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.4  ส่งเสรมิสนับสนุนรักษาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณภีูมปิัญญาท้องถ่ินและ

เอกลักษณ์ท้องถ่ินอยู่สบืไป 

3.5  ส่งเสรมิสนับสนุนการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม  เพื่อให้เกิดสังคมแห่ง

ความสงบสุข 

3.6  ส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในทุกดา้น 

3.7  ส่งเสรมิสนับสนุนการศกึษาใหม้ีความหลากหลายเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทั้งนอก

และในระบบ 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและอนามัย 

4.1  ด้านสาธารณสุขและอนามยั 

4.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณสุขขั้นพื้นฐานและการป้องกัน

โรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 

4.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อาสาสมัคร (อ.ส.ม.) และ

เครอืข่ายสุขภาพต าบลใหม้คีวามรู้ มบีทบาทการดูแลสุขภาพของคนใน

ชุมชนและการบริการอย่างทั่วถงึ 

4.1.3 ส่งเสริมให้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการทกุระดับ 

4.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนจัดใหม้ีสว่นสุขภาพสาธารณะสนามเดก็เล่นและสถานที่

พักผอ่นหย่อนใจ 

4.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยที่ดแีก่ประชนในทุกด้าน 

4.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวติ  และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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4.2  ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

4.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดตี่อการกีฬา นันทนาการ  ในระดับ

หมูบ่้าน  ต าบล อ าเภอ จังหวัด และเพื่อสร้างเกยีรติภูมแิก่ตนเองและ

ท้องถ่ิน 

4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนลานกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาให้ทั่วถงึ อุปกรณ์กีฬา ชุด

กีฬา และการแขง่ขันทุกระดับทั้งนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

4.3  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนคนชรา คนพิการ ผูด้้อยโอกาส 

4.3.1 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนพิการ 

คนชรา และผูด้้อยโอกาสที่ทุกยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหาและ

สามารถด ารงชีวติให้มีคุณภาพชีวติที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพึ่งพา

เกือ้กูลกัน 

4.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนบรรเทาสาธารณภยัฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ

ผูด้้อยโอกาส 

4.3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้การสงเคราะห์และสวัสดิการเบีย้ยังชีพคนชรา  ผูป้่วย

เอดส์  คนพิการ ผูด้้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

5. นโยบายด้านการปกครอง 

5.1  ส่งเสรมิสนับสนุนจัดใหม้ีการอบรมตนเองเพิม่ศักยภาพ บุคลากรส่วนท้องถ่ิน 

และท้องที่ศึกษาดูงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการบริหารท้องถ่ิน 

น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.2  ส่งเสรมิสนับสนุนพนักงานทุกฝ่ายปกครองของท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแล

รักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและเกิดความ

เป็นธรรมต่อสังคม 

5.3  ส่งเสรมิสนับสนุนใหห้มู่บ้าน/ชุมชนให้มีการประกวดแข่งขันด้านการพัฒนาหมูบ่้าน

โดยใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพแบบยัง่ยืน 

5.4  สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับต าบล เพื่อขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่

5.5  สนับสนุนงบประมาณการซ่อมบ ารุง การประชาสัมพนัธ์ สร้างหอกระจายข่าว

เสียงตามสาย ระดับหมู่บา้น ระดับต าบล 

5.6  ปรับปรุงระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลและสนับสนุนการพัฒนา  

คุณภาพ  ประสิทธิภาพข้าราชการ  บุคลากร  ให้เป็นแบบอย่างที่ดี  มีระเบียบ

วินัย  และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสามารถปฏิบัติงาน  อย่างคล่องตัวและ  บริการ

ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส   
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5.7 สามารถตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ยิ้ม

แย้มแจ่มใส  และเป็นมิตร 

5.8  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  ผู้ช่วย และ

สารวัตรก านันกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหนึ่งเดียวในการ

ปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเกิดเอกภาพ 

5.9  ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายที่หลากหลาย ในท้องถ่ินให้

ปฏิบัติหน้าที ่มีการประสาน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ 

5.10   ส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาสถานที่การบริการสาธารณะให้กับประชาชนแบบ

บูรณาการ  และมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.1  สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมอาชีพของแตล่ะกลุ่มให้ไดม้าตรฐาน 

6.2  พัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6.3  ส่งเสรมิสนับสนุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ประมง  ประศุสัตว์ 

6.4  ส่งเสรมิสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว  ใหม้ีการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยยิง่ขึน้ 

6.5  ส่งเสรมิสนับสนุนการท าเกษตรปลอดสารพิษ  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

เพื่อพึ่งพาตนเอง สู่การเป็นสังคมเกษตรและความก้าวหน้า 

6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภมูิทัศน์และรักษาความปลอดภัย 

7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการอนุรักษ์พัฒนาและเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดล้อม 

7.2 การบริการ  การจัดการสิ่งแวดล้อมใหม้ีความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณา

การโดยยึดหลักธรรมาภบิาล  และการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรงุการก าจัดควบคุมมูลภาวะทีม่ผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ  คุณภาพชวีิตของประชาชน 

7.4 จัดหาสถานที่ทิง้ขยะ  สร้างระบบและการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมปีระสิทธภิาพ 

8. นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ 

8.1  สง่เสริมสนับสนุนและจัดการหลักธรรมาภิบาล 

    - การใชห้ลักยุติธรรม 

    - การใชห้ลักคุณธรรม 

    - การใชห้ลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

    - การใชห้ลักการมีสว่นร่วมความสามัคคี 

    - การใชห้ลักการมีความรับผดิชอบ 

    - การใชห้ลักแห่งความคุ้มค่า 



-9- 

 

8.2  ส่งเสริมสนับสนุนการมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินสง่เสริมและปรับปรุง 

เครื่องมือ  เครื่องใช้ในส านักงานและจัดให้มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขีด

ความสามารถขององค์การ บริหารส่วนต าบล  เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชน 

8.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง   

  เสมอภาคและเท่าเทียม 

8.5  เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

    9.  นโยบายดา้นอื่น ๆ 

        9.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

        9.2 ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  

        9.3 ส่งเสรมิสนับสนุนจัดใหม้ีศูนย์และแหล่งเรียนรู ้ระดบัหมู่บ้านและต าบล 

        9.4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม หมูบ่้านต้นแบบน าร่อง 

        9.5 ส่งเสรมิสนับสนุนการประสานงานทุกระดับเพื่อการพัฒนา 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  

นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาทั้งหมดนี้  จะส าเร็จ

บรรลุผลได้ก็ด้วยความเข้าใจ  ความร่วมมือ  และได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านทุกฝ่าย  

ด้วยความสามัคคีเพื่อสนองคุณแผ่นดินที่เราเกิดและอาศัย  ซ่ึงจะน าพาพี่น้องประชาชน

ชาวต าบลท่าใหญ่ของเราไปสู่คุณภาพชวีิตที่ดีตอ่ไป 

ขอขอบคุณ 

   โกสติ    บุญเสนา 

(นายโกสิต    บุญเสนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านนายก  อบต.  ทีไ่ด้อา่นแถลงนโยบาย  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรอืไม่   

ถ้าไม่ม ี ขอเชญิท่า  สจ.อ านาจ  ศรหีลง  พบปะกับท่านสมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุมครับ   

นายอ านาจ  ศรหีลง ส.อบจ.ชัยภูมิ  ยขอแสดงความยินดีกับท่านนายก  อบต.  และทา่นสมาชิกสภาฯ  ที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนให้มาท าหนา้ที่แทน 

 -  เพิม่เติมนโยบาย  เรื่องการศกึษาและการกีฬาของเด็กๆ  ยุวชนและเยาวชน 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่าน  สจ. อ านาจ  ศรหีลง  ทีไ่ด้เสนอแนะเรื่องนโยบายเพิ่มเติม  และขอเชญิ

บุคลากรโรงเรียนแสดงความคิดเห็น 

นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี  ฝากติดตามเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล  ตอนนี้ยัง 

ไมม่าเจาะเลย 

-  ของบประมาณจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจ  ATK  ของเด็กนักเรียน 
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นายก  อบต. -   ขอขอบคุณประธานสภาฯ  ที่ได้เปิดสภาเพื่อแถลงนโยบายและรับฟงัปัญหาแลกเปลี่ยน

จากผู้เข้าร่วมประชุม  และขอบคุณท่าน  สจ. อ านาจ  ศรีหลง  ที่ให้เกียรตริ่วมรับฟังการ

แถลงนโยบายและตอบค าถาม  เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลจาก  อบจ.  แล้ว  และ  อบต.  

เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ ามัน 

 -  ในวันที่  11  มกราคม  2565  กองทุน  สปสช.  จะมกีารประชุมคณะกรรมการ  สปสช.  

และจะมีการพูดคุยเรื่องการจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจ  ATK  ต่อไป 

ประธานสภาฯ  เชญิผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลโนนศรสีง่า  ชีแ้จง 

นายวัชระ  ขุนโนนเขวา ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลโนนศรสีง่า  ตอนนี้มหีนงัสือสั่งการจากผู้วา่

ราชการจังหวัดชัยภูม ิ ในส่วนของคุณครูมีผู้สนับสนุนแต่เด็กนักเรียนยังไม่มหีนงัสือสั่งการ  

เนื่องจากเด็กไม่มีการเคลื่อนย้ายไปทีไ่หน 

นายอ านาจ  ศรหีลง ส.อบจ.ชัยภูมิ  เรื่องการขอเครื่องจักรขุดเจาะบ่อบาดาล  มีอยู ่ 2  ชุด  แตต่อนนี้พังไปแล้ว  

1  ชุด  ท าให้การท างานล่าชา้ไปอีก  ส่วนเรื่องการถ่ายโอน  รพสต.  ขึน้กับ  อบจ.  อยาก

พูดคุยกันให้ทราบรายละเอยีดที่ชัดเจนต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่าน  สจ.  ที่จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลท่าใหญ่ 

นายก  อบต. ขอให้เจา้หน้าที่เปลีย่นวันประชุม  สปสช.  เป็นวันที ่ 12  มกราคม  2565  และสอบถาม

เรื่องการแขง่ขันกีฬาของสถานศกึษานักเรียนกีฬาศูนย์ถ้ าวัวแดง – ท่าใหญ ่

นายบรรจง  รินไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ได้ยกเลิกกีฬาอ าเภอหนองบัวแดงและกีฬาศูนย์  

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19  ครับ 

นายก  อบต. เมื่อไม่มีการท าโครงการ  กระผมก็จะเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความเดือดร้อนของ

ประชาชนต่อไป  และถามเรือ่งสอบ O-Net ว่าจะได้ท าโครงการหรอืไม่ 

นายบรรจง  รินไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ขอให้คงโครงการเอาไว้ก่อน  เพราะยังไม่ถึงหน้า

สอบ O-Net ครับ 

นางชาลิสา  บุญเสนา  หัวหนา้ส านักปลัด  รักษาราชการแทน  ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  ขอให้โรงเรียนสง่

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนโรงเรียนเข้ามาได้เลยค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรอืไม่ 

นายก  อบต. เรื่องการแขง่ขันกีฬาท่าใหญ่สัมพันธ์  วันที ่ 14  กุมภาพันธ์  2565  ในสถานการณ์โควิด

ตอนนี้ยังไม่แน่วา่จะจัดการแขง่ขันได้หรอืไม ่ ก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะด าเนินการ

ได้หรอืไม่  อย่างไร 

 4.2  เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการ  สปสช. 

ประธานสภาฯ ขอเชญิท่านสมาชิกเสนอตัวแทนจากฝา่ยสภาเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการ  สปสช. 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต.  ม.8  เสนอ  นายสมาน  หงษ์ค าดี  สอบ. ม.6 

   ผูร้ับรอง 

1. นายเสาร ์ เต้หนองเป็ด  ส.อบต. ม.1 
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2. นายสัมฤทธิ ์ จ าบัวขาว  ส.อบต. ม.5 

นายประดิษฐ ์ ถาวงษ์กลาง  ส.อบต.  ม.2  เสนอ  นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  สอบ. ม.10 

   ผูร้ับรอง 

1. นายประมงค์ สีพลเล่ห ์  ส.อบต. ม.4 

2. นายสมร  บัวผัน   ส.อบต. ม.9 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11  เสียง 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องเสนอใหม ่

จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เสนอรายการจัดซือ้อุปกรณ์ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ 

นายสมาน  หงส์ค าดี ส.อบต. ม.6  เรื่องรถดับเพลิง  อุปกรณ์ดับไฟในช่วงหนา้แล้ง เพื่อเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุ 

จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เรื่องรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟตอนนีม้ี 

เป้ฉีดน้ า  6  ใบ  สายดับเพลิง  มี  2  เส้น  ถังดับเพลงิก็พึ่งเปลี่ยนให้กับหมู่บา้นทกุบ้าน  

ส่วนรถดับเพลิงก็พร้อมปฏบิัติหน้าที่ตลอดเวลาครับ 

นายเตรียม  แสนประกอบ  ส.อบต. ม.11  ถามเรื่องชุดปฏิบัตงิานกู้ชีพ  มี  24  ชุด  ท าไมถึงต้องตัด  24  ชุด 

จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพราะมีเจา้หน้าที่  12  คนๆ ละ  2  ตัว   

เวลาปฏิบัติหน้าที่จะได้เป็นระเบียบ 

นายเสาร์  เตห้นองเป็ด ส.อบต. ม.1  อยากให้มีวทิยสุื่อสาร  เพราะบางครั้งสัญญาณโทรศัพท์ไม่ด ี การใชว้ิทยุ 

สื่อสารจะได้ยินทุกเครื่องทุกหมู่บ้าน  และอุปกรณ์ในศูนย์ก็ฝากให้ช่วยกันดูแลและรักษาให้

ดีด้วยครับ  เพราะบางครั้งเห็นน าอุปกรณ์ใปใช้สว่นตัว 

นายเตรยีม  แสนประกอบ  ส.อบต. ม.11  เรื่องอุบัติเหตตุอนกลางคืน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันมีแนวทางอยา่งไร 

จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ทางผูน้ าเรียกใช้ อปพร. ในหมู่บ้านได้เลย   

เพราะไดม้ีการพูดคุยกันแล้วให้ช่วยเหลือในเบือ้งต้น  เพราะบางทีผู้มาเข้าเวร  ต้องไปสง่

ผูป้่วยที่โรงพยาบาล 

นายก  อบต.  ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ผา่นไปยงัหัวหนา้ป้องกันที่ใช้โอกาสได้เสนอความต้องการ 

และอุปกรณ์ที่ขาดแคลน  เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันท่วงที  และ

อยากให้มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย  และรายการทั้งหมดขอฝากท่าน

ประธานสภาฯ  ไปยังท่านสมาชิกเพื่อหารอืในการจัดซือ้อุปกรณ์ในประเด็นดังกล่าว  เพื่อน

น าเสนอสภาฯ  ต่อไป 

ประธานสภาฯ กระผมก็คิดว่าท่านสมาชิกก็คงเห็นด้วยในการจัดซ้ืออุปกรณ์ตา่งๆ  เพราะจะได้น าไป

ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอื่นๆ 

นางนวลจันทร์  อินกลาง  ส.อบต. ม.8  มีสมาชิกในหมู่บ้านเสียชีวิต  เรียนเชิญท่านสมาชิกไปร่วมงานฌาปนกิจ

และเชญิท่านนายก  อบต.  ไปเป็นประธานในงานด้วยค่ะ 
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นายประมงค์  สีพลเล่ห์  ส.อบต. ม.4  ขอไฟฟ้าแสงจันทร์  2  จุด  ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีเชญินายก  อบต.  ตอบค าถามครับ 

นายก  อบต. -   ยินดีไปเป็นประธานในงานฌาปนกิจครับ 

 -   เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ได้ประสานช่างไฟฟ้าให้ไปย้ายเรียบร้อยแล้ว 

 -   เรื่องเงินสะสมในปีงบประมาณ  2564  เรายังมีเงินสะสมที่ใช้ได้อยู่ในการท าโครงการ

ต่างๆ  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป  ส่วนเรื่องโครงการที่ทางท่านสมาชิกส่งเข้ามา

ได้พูดคุยกับทางกองช่างให้ลงไปดูพืน้ที่ของแตล่ะหมู่บ้านต้องท าอย่างไรบ้าง 

 -   เรื่องขยายเขตไฟฟ้าในต าบลท่าใหญ่ที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้  ตอนนี้การไฟฟ้าอ าเภอ

หนองบัวแดงได้สง่หนังสือประมาณการมายัง  อบต.  เรียบร้อยแล้ว  ต้องขอขอบคุณท่าน

สมาชิกที่ช่วยผลักดันมีไฟฟ้าใช้ตามไร่นาต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มี  เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  กระผม

ต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม  ในระเบียบวาระการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที ่ 1  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวันที่  8  มกราคม  2565 

ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

ลงชื่อ     คมสันต์   นาสมพงษ ์    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

 

       ลงชื่อ     สมาน   หงษ์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงษ์ค าดี) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ   เสาร ์ เตห้นองเป็ด   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร ์ เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 



-13- 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  และมีมติรับรองการประชุมคราวที่แล้ว  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ครั้งแรก  วันที่  4  มกราคม  2565 

 

ลงชื่อ   สมใจ   ดาหนองเปด็    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


